



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๕๘,๖๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กทม.จัดทำหนังสือทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลก

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2557 เพื่อติดตามความคืบหน้าการศึกษากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาถึงแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร และร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาโครงการศึกษากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้คำตอบที่มีความน่าจะเป็นไปได้และขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ผลการศึกษาสรุปได้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างประเทศให้กับองค์กรและบุคลากร กทม. รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมภาษาอาเซียน อาทิ ลาว พม่า มลายู ให้กับบุคลากรในสังกัด 2.การปรับปรุงกายภาพเมืองให้มีความเป็นสากล และ 3.การเผยแพร่ความรู้และสร้างความคุ้นเคยในการเข้าสู่ประชาคมโลกให้กับชาวกรุงเทพฯ โดยเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ จุดประกายความคิด

และถ่ายทอดความรู้ออกไปสู่ประชาชน โดยกรุงเทพมหานครได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้น 2 เรื่อง คือ รายงานผลการศึกษารอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร และทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลก เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำเป็น E-Book และวีดิทัศน์ด้วย

สำหรับหนังสือทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลก มีสาระสำคัญของหนังสือแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 สวัสดิ์ประชาคมโลก เนื้อหาบอกถึงความจำเป็น "No man is an Island ไม่มีใครที่สามารถอยู่รอดได้เพียงลำพัง" ส่วนที่ 2 ประชาคมโลก คือ มิตรของเรา แสดงความร่วมมือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ASEAN ASEAN Plus APEC ASEM AMED ส่วนที่ 3 กรุงเทพฯ กับโลกกว้าง แสดงความสัมพันธ์ของกทม. กับเมืองต่างๆ โลก เช่น Sister City 26 เมืองจาก 17 ประเทศ ส่วนที่ 4 กรุงเทพฯ โลกแล่นไปบนเวทีโลก นำเสนอบทบาทของ กทม. ในการแลกเปลี่ยน/กระชับความสัมพันธ์ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.bangkok.go.th/sed](http://www.bangkok.go.th/sed) สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โทร.0-2225-4558